

# MỘT NGƯỜI CON QUÊ HƯƠNG QUẢNG BÌNH GỬI TÁC PHẨM THƠ CỦA MÌNH ỨNG CỬ GIẢI NOBEL VĂN HỌC 2010

HÒ NGỌC DIỆP

**Đ**ó là nhà khoa học, Viện trưởng Viện công nghệ viễn thông (thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), tiến sĩ Hoàng Quang Thuận.

Sinh ra và lớn lên trên quê hương Quảng Bình (từng là cựu học sinh trường THPT Đồng Hới), ham mê khoa học; Hoàng Quang Thuận phấn đấu và đã trở thành một trong những nhà khoa học hàng đầu Việt Nam về Công nghệ Viễn thông. Ông đã có nhiều công trình khoa học xuất sắc đã được Nhà nước cấp bằng sáng chế cũng như giải thưởng khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia.

Tiến sĩ Hoàng Quang Thuận đã có 2 tập thơ nổi tiếng đó là "Thi văn Yên Tử" (1998) và "Ngọa vân Yên Tử" (2001). Hai tập thơ này đã được dịch ra tiếng Pháp, tiếng Anh, giới thiệu rộng rãi ở nhiều nước. Đã có một số cuộc hội thảo đánh giá những thành công đáng kể của hai tập thơ này. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có bút tích đánh giá tập "Thi văn Yên Tử" như sau: "Đọc những bài thơ hay, đượm gió ngàn cao, thấm nguồn suối núi, những bài thơ của một con người đầy tư tưởng nhân văn".

Nhà báo Dương Kỳ Anh trên báo Tiền Phong chủ nhật, số 47 (27-11-2009), đã có bài viết đưa tin, nhà khoa học Hoàng Quang Thuận đã chính thức gửi tác phẩm, kèm những giấy tờ cần thiết, trong đó có thư giới thiệu của Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam, nhà thơ Hữu Thỉnh cho Tổng Thư ký Viện hàn lâm Thụy Điển Stockholm, làm ứng cử viên

giải thưởng Nobel văn học 2010. Phía đối tác có thư phúc đáp đã chấp nhận hồ sơ ứng cử giải thưởng Nobel văn học 2010 của tiến sĩ Hoàng Quang Thuận.

"Thi văn Yên Tử" và "Ngọa vân Yên Tử" gồm 143 bài thơ, mang âm hưởng Đường thi, ca ngợi cảnh đẹp, đất phật Yên Tử, kinh đô phật giáo Việt Nam thế kỷ XIII, XIV, ca ngợi công đức vua Trần Nhân Tông không những trong giữ nước mà còn khi đến cõi thiên.

Một trong những tiêu chí để Hội đồng khoa học Nobel xét giải là tác phẩm phải được mọi người yêu thích và lưu hành rộng rãi không biên giới và tác giả phải là người công chúng yêu mến, ngợi ca.

Hoàng Quang Thuận đã làm hết sức mình trong những năm qua để sáng tác của mình phổ cập rộng rãi trong công chúng và bản thân ông phấn đấu không những trong công việc, cống hiến cho đất nước mình nhiều giá trị nhân bản, đồng thời tự có cuộc sống thực chất mang nhiều giá trị nhân văn. Bởi vậy, thỉnh thoảng trên truyền hình quốc gia, chúng ta thường vẫn thấy ông dẫn đầu những đoàn đi làm công việc từ thiện đối với những người nghèo, những vùng dân cư kinh tế khó khăn...

Được hay không được giải thưởng Nobel về văn học năm 2010, nhưng những việc làm của nhà khoa học Hoàng Quang Thuận rất đáng trân trọng trong lòng mọi người.

H.N.D